

พระปรอท(ไข่)สกล แฉวงการฉ้อฉล

เมื่อค่ำวันที่ 18 ก.พ. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 21 ความว่า วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการประชวรที่ประกาศให้ทราบเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ว่า คุณหมูปริมาณพระปรอท(ไข่) สกล อัครการทหารพระทัยกล้าความเร็วลง พระอาการเหมือนสกลอัครราชิพรสกลความเร็วลง ผลของการตรวจพระโลหิตด้วยวิธีพิเศษทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับรายงานมาบ้างแล้ว ยังไม่พบการอักเสบจากเชื้อโรคผลจากการตรวจพระโลหิตด้านการซีรัคการอักเสบติดตามพระอาการแสดงว่า ยังมีการอักเสบในพระวรกาย ส่วนการอักเสบที่พระข้อศอกน้อยลง

คณะแพทย์ฯยังคงถวายพระ โอสถปฏิชีวนะสองขนาดทางหลอดเลือดไปกับถวายออกซิเจนร่วมกับการถวายกายภาพบำบัดด้วย และรอผลการตรวจด้วยวิธีพิเศษที่ยังไม่ได้รับกับติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ก.พ. สำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเดินทางเข้ามาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังเป็นวันแรก ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมา มีบุคคลสำคัญ เช่นเหล่าทัพ ประชาชน นักเขียน นักศึกษา นำแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าถวาย และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความดีใจในพระอาการประชวร และถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระวรกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เจริญพระชนมายุยั่งยืนนาน เป็นร่วมโพร้ปกเกล้าชาวไทยตลอดไป อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ. อุดมเดช แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมฯ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน นายอุดมคม สาวนายง รมว.เทคโนโลยีฯ พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผบ.ตส. พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. พล.ร.อ.ฉะ อารีนิจ ผบ.ทร. พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. นายบุรินทร์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายปิยะ ประทีป รักษาการประธานศาลปกครองสูงสุด นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นต้น และเวลา 15.20 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นาคณะ คสช.ร่วมลงนามถวายพระพร

ทั้งนี้ ประชาชนที่มาลงนามถวายพระพรต่างมาด้วยความรู้สึกเป็นห่วงอาทิ นายศักดิ์จจะมิตร ชาวไทยเชื้อสายอินเดีย หนึ่งในประชาชนที่มาลงนามถวายพระพรกล่าวว่า ทราบข่าวว่าพระองค์ทรงประชวร รู้สึกรักและเป็นห่วงในพระองค์ท่านอย่างมากถวายพระพรให้กำลังใจส่งพลังจิตพลังใจไปให้ท่านทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว เรามีความรักต่อพระองค์ท่านอย่างสูง เป็นห่วงพระองค์ท่านมาก อยากให้ทรงอยู่กับพวกเราตลอดไป รู้สึกสำนึกที่ได้อยู่ในแผ่นดินที่สงบร่มเย็นภายใต้พระบารมีอันแสนอบอุ่นของพระองค์ท่าน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เช่นเดียวกับนางบัวแก้ว กล่าวผจญอายุ 80 ปี ชาวลำปางเดินทางมากับครอบครัวกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ตบใจที่ทราบข่าวในหลวงทรงพระประชวร ได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว หลังจากลงนามถวายพระพรเสร็จ จะเข้าไปกราบสักการะพระแก้วมรกต ขอพระบารมีให้คุ้มครองปกป้องในหลวงให้มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน มีพระชนมายุยั่งยืนนานเป็นร้อยปี.